



bike
for
MOSEM
ปั่นเพื่อแม่



ความกตัญญูต่อแม่ เป็นมงคลของชีวิต

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เสด็จพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน

16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ

ISSN 01257768



ดอนยังใหญ่

ปีที่ 38 ฉบับที่ 67 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 www.pbru.ac.th <http://news.pbru.ac.th>



ปรัชญา

“คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล”

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2561 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำลำดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ด้านการท่องเที่ยวและอาหาร”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
5. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์ และเผยแพร่สู่สากล
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไก ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญ

CONTENT

นายกสภามอบเกียรติบัตร	Page 3
งานฉลองเทียนและหล่อเทียนพรรษา	Page 3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	Page 4
กฎหมายใกล้ตัว	Page 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	Page 6
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	Page 7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	Page 8
งานวิจัย “ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่า สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข”	Page 10
คณะพยาบาลศาสตร์	Page 11
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	Page 12
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	Page 14

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี **ประธานที่ปรึกษา :** ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม **อธิการบดี**
คณะที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม, รศ.ดร.กาญจนา บุญสูง, ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณ, รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์, ผศ.อุบล สมทรง **รองอธิการบดี** **บรรณาธิการ :** ผศ.ดร.สาโรช เผือกบัวขาว
กองบรรณาธิการ : อาจารย์ณรงก์ วุฒิปาณิช, นางสมพร พิริยะสุขดาวร, นายเสรี ดาวรเวช, นางอัญจิกา ดาวรเวช และทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ / สำนัก / สถาบัน
ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท ต้นกล้า ดีไซน์ จำกัด 25/72 ซ.วัดศรีประวัตต์ ต.กาญจนาภิเษก อ.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-2903-8807, 0-2903-8198 โทรสาร 0-2903-8199 E-mail : zentozar2009@gmail.com

ดอนขิงใหญ่ย้อนหลัง
<http://www.pbru.ac.th>
<http://www.news.pbru.ac.th>
 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่
 ๑๑.๐๕radio@gmail.com
 ส่งข่าวทางในวันที่ 6 และ 20 ของเดือน

นายกสภามอบเกียรติบัตร



พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความยินดี แก่ผู้บริหารระดับต้น ที่มีผลการบริหารและพัฒนางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต้องเข้าอบรมในโครงการ “การพัฒนาผู้บริหาร ระดับผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก/สตาบัน ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก/สตาบัน และประธานสาขาวิชา” เมื่อวันที่จันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคารวิทยากริมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดอาหารระดับนานาชาติในงาน **THAIFEX - WORLD OF FOOD ASIA 2015** เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลในการประกวดอาหารระดับนานาชาติ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายตุลวิษณุ ทองเพ็ชร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดอาหารประเภทเนื้อวัว
2. นายนราธิป ไก่ยมร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดอาหารประเภทเนื้อหมู
3. นายกมล สว่างอารมณ์ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดอาหารประเภทเนื้อหมู



งานฉลองเทียนและหล่อเทียนพรรษา



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมฉลองเทียนพรรษาและหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันที่อังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเป็นพุทธศาสนิกชน และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์และความสามัคคีในหมู่คณะ นอกจากนี้แล้วยังมีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและการประกวดตกแต่งต้นเทียน ผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลการประกวดร้องเพลง

รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่ นางสาวอังคณา สุขเอี่ยม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ได้แก่ นายแสงอรุณ แก้วอ่ำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้แก่ นางสาวกาญจนา เพือกทอง

รางวัลชมเชย

ได้แก่ นางสาวอรวรรณ เขียวสะอาด

นางสาวลดาพรรณ เกิดกรพิทย์

รางวัลการประกวดต้นเทียน

รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์





รับเกียรติบัตร

ขอแสดงความยินดีกับ **อาจารย์มธุรส ปราบไพรี** รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นผู้บริหารระดับต้นดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก **พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์** นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคารวิทยากริรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ในระหว่างวันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งให้ความรู้ เรื่อง การบริการของสำนักวิทยบริการฯ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ



ดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุมปฏิบัติการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุมปฏิบัติการ “เกษตรอินทรีย์ บนวิถีพอเพียงเพื่อหล่อเลี้ยงชุมชน” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระบบวีดีโอวงจรปิด

เชิญร่วมงานฉลองบัณฑิต ปี 2558

สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะจัดงาน **“ฉลองบัณฑิต ปี 2558”** ในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อแสดงความยินดีต่อบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ได้กลับมาเยือนมหาวิทยาลัยและมาร่วมสานสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้องและเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่อไป

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรี PBRU การแสดงของนักศึกษารุ่นน้อง การมอบของขวัญพิเศษ และกิจกรรมบันเทิง เพื่อสร้างความประทับใจแก่บัณฑิตทุกท่าน จึงขอเชิญคณาจารย์และหน่วยงานมาร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ โดยพร้อมเพียงกัน

สนับสนุนกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในปี 2558 สมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ **“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับเมืองเพชร”** ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา จำนวนเงิน 20,000 บาท ซึ่งเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ที่จะเผยแพร่ให้เยาวชนเมืองเพชร และบุคคลทั่วไป ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ ยังร่วมสนับสนุนกิจกรรม **Bike for mom** โดยสนับสนุนเสื้อ จำนวน 10 ตัว (เป็นเงิน 2,500 บาท) เนื่องในโอกาสสมหมายมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 บัณฑิตพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.

ถูกสั่งให้ออกจากราชการไปแล้ว!! เมื่อไม่δικจะได้รับเงินเดือนใหม่??



อรทัย ชูเจริญ

(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 33/2550)



คดีที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในฉบับนี้ เป็นเรื่องข้าราชการคนหนึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ แต่ต่อมาผู้มีอำนาจตามกฎหมายวินิจฉัยว่าคำสั่งทางปกครองดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ หน่วยงานเจ้าสังกัด**จะต้องจ่ายเงินเดือนในระหว่างที่มีได้ปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการผู้นั้น หรือไม่??**

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลและต่อมากระทรวงยุติธรรม (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เนื่องจากไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ฟ้องคดีจึงร้องทุกข์ต่อ ก.พ. ซึ่ง ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งต่อมานายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งยกเลิกคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามมติ ก.พ. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนควรได้รับเงินเดือนในระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ จึงติดต่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ได้รับคำตอบซึ่งไม่เป็นที่พอใจ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้จ่ายเงินดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหาย

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นผู้ถูกฟ้องคดีสั่งจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ฟ้องคดีแล้ว คดีจึงมีประเด็นมาสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเพียงว่า **การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีในการจ่ายเงินเดือนดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือไม่และต้องรับผิดชอบ**

ต่อผู้ฟ้องคดีเพียงใด? ศาลเห็นว่า เมื่อกระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวและให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาสั่งจ่ายเงินเดือนในระหว่างที่มีได้มาปฏิบัติราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับจากวันที่ผู้มีอำนาจพิจารณาตามกฎหมายวินิจฉัยว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในที่นี้คือวันที่มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2544 ตามข้อ 6¹ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการแล้วต่อมาได้รับการพิจารณายกโทษ พ.ศ. 2538

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรและเป็นการผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2544 อันเป็นวันครบกำหนด 1 ปี นับจากวันกลับเข้ารับราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังคงต้องชดเชยดอกเบี้ยของเงินเดือนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปีตามมาตรา 224² แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2544 ซึ่งเป็นวันผิดนัดจนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2545 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ฟ้องคดี



¹ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการแล้วต่อมาได้รับการพิจารณายกโทษ พ.ศ. 2538

ข้อ 6 การจ่ายเงินเดือนระหว่างที่มีได้มาปฏิบัติราชการตามข้อ 4 หรือข้อ 5 ให้กระทรวงทบวง กรม เจ้าสังกัดที่ส่งลงโทษพิจารณาสั่งจ่ายให้ภายในเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายได้วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือวันที่ได้รับการยกโทษ หรือวันที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดวินิจฉัยว่าให้จ่ายเงินเดือนระหว่างที่มีได้มาปฏิบัติราชการได้แล้วแต่กรณี

² ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 224 หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้



01 กิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมบุคลากรภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยนายพดล เมืองนก นักวิชาการการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการอบรมบุคลากรภาพให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 180 คน ซึ่งมีสโมสรกิจการนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยนายสไมศรฯ และคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินงาน และได้เชิญท่านอาจารย์สุรสิทธิ์ เทมวรรณ ผู้ช่วยคณบดี มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ กิจกรรมครั้งนี้ได้มีการฝึกให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย และในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างเสริมความเป็นนักศึกษาที่ดีต่อไป



2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพื่อการบูรณาการร่วมกับงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา"

โครงการนี้ได้จัดแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 เป็นการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2558

ระยะที่ 2 เป็นการนำผลจากการใช้บทเรียนออนไลน์ประกอบการสอนมาเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ในระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2558 การอบรมจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 211 มี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล และ อาจารย์เมษิยา แยมเจริญกิจ เป็นวิทยากร

ให้ความรู้ ซึ่งในระยะที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรมครูจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายที่ 14 ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 รวมถึงศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมผู้เข้าอบรม จำนวน 44 คน

การติดตามการปฏิบัติงานการทำความสะอาดของผู้ปฏิบัติงานบริการ ตามโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการทำความสะอาดแบบมืออาชีพ



ในระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558 นายณัฐนันท์ ศูนย์จันดา ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ติดตามการปฏิบัติงานการทำความสะอาดของผู้ปฏิบัติงานบริการ หลังจากผ่านการจัดโครงการดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 เดือน ผู้ปฏิบัติงานบริการมีการทำความสะอาดอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง รวดเร็ว สะอาด และเป็นที่น่าพอใจของผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ รวมทั้งเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของผู้ปฏิบัติงานบริการ ที่เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ได้เกิดความประทับใจในการใช้อาคารสถานที่ในครั้งนี้อีกด้วย

โครงการ วิศวกรรมสารสนเทศ และการสื่อสารพัฒนาสู่สากล

สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ "วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาสู่สากล" เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558



ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย อาจารย์ราเชน คณะนารองคมนตรีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐเดชชรากร พวงเงินมาก แชมป์หุ่นยนต์ระดับโลกคนแรกของประเทศไทย และ คุณพันธ์ธรวี ก้นปาน วิศวกรอาวุโส บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา โครงการดังกล่าว



จัดโดยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 4 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ นักศึกษาสามารถนำความรู้จากการศึกษาในห้องเรียนมาปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการจัดสัมมนา โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

โครงการ เตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC

สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ ICT



แก่นักศึกษา ในระหว่างวันที่ 7- 8 และ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาการโดย อาจารย์ William Booth อาจารย์ Keit Jackson และอาจารย์ Lawn Dixon เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับ



นักศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่ นักศึกษา ก่อนการสอบ TOEIC

โครงการ เตรียมความพร้อมก่อนสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยสาขาวิชาฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทบทวนความรู้วิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ได้แก่ วิชาวิศวกรรมไมโครเวฟ วิชาวิศวกรรมสายอากาศ วิชาระบบสื่อสารใยแสง วิชาการสื่อสารข้อมูล และวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยมี รศ.ดร.ชวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.ดร.ปภาณิศ แก้วสวัสดิ์ อาจารย์กฤษณ์ ไชยวงศ์ และอาจารย์ธนวุฒิ ตันติโสภารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรทบทวนความรู้ในแต่ละรายวิชาให้แก่ นักศึกษา



ถวายเทียนพรรษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 ให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ วัดเพ็ญ เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสานประเพณีเข้าพรรษา เพื่อให้นักศึกษาเป็นคนดี มีศีลธรรม และอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี



พิธีไหว้ครูศูนย์การเรียนรู้นอกสถานที่ตั้ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครูให้แก่นักศึกษา ของศูนย์การเรียนรู้นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 ณ หน่วยการเรียนรู้ประจำปศุสัตว์ชั้นต้น และ วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ หน่วยการเรียนรู้ท่าแซะ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามแก่นักศึกษา และยังเป็นการให้นักศึกษาระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ เป็นมงคลแก่ชีวิตสืบไป

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีพระครูวาทิวรวิวัฒน์ เป็นองค์บรรยายธรรม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2,000 ที่นั่ง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักศึกษาให้ดำรงตนตั้งมั่นอยู่ในการประกอบคุณงามความดี อันจะนำมาซึ่งความมีระเบียบและความสงบสุขของคนในชาติสืบไป



ฐาน 4 ทิศ ชิดๆ ภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัด โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ประจำปี 2558 “ฐาน 4 ทิศ ชิดๆ ภาษาจีน” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

HUSS Freshy Boy & Girl 2015

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมค้นหาต้นแบบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 Freshy Boy & Girl 2015 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2,000 ที่นั่ง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการแสดงออก และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข





ขอแสดงความยินดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่น ปี 2558 ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. ผศ.ดร.อัญชณา พานิช | 2. อาจารย์พัชรินทร์ สุริยวงศ์ |
| 3. อาจารย์กมลลักษณ์ นวมสำลี | 4. อาจารย์ศิริเพ็ญ ภู่มหิทธิไญ |
| 5. อาจารย์แสงดาว ถิ่นหารวงษ์ | 6. อาจารย์ตรีนุช สุนทรวิภาต |
| 7. อาจารย์มธุรส ปราบไพรี | 8. อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม |

เพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารระดับต้น ที่มีผลการบริหารและพัฒนา งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การประเมินหลักสูตรคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับการประเมินหลักสูตรคุณภาพการศึกษาภายในในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 ของสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะ ระหว่างวันที่ 9 - 29 กรกฎาคม 2558 เพื่อรับคำแนะนำจากกรรมการผู้ประเมินคุณภาพ ส่งการพัฒนาสาขาวิชาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในโอกาสที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ แล้วเรียนจบอย่างมีคุณภาพต่อไป



นักวิจัยดีเด่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอชื่นชมและแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ของคณะที่ได้รับรางวัล ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 “สหวิทยาการและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่เอเชีย-แปซิฟิก” เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 1 ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเช่า | ได้รับรางวัลนักสร้างสรรค์ระดับดีเด่น |
| 2. อาจารย์สรไกร เรืองรุ่ง | ได้รับรางวัลนักสร้างสรรค์ระดับยอดเยี่ยม |
| 3. อาจารย์สุธิดา บุตรแขก | ได้รับรางวัลนักสร้างสรรค์ระดับยอดเยี่ยม |

นอกจากนี้ ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ดร.วิภาวดี เผือกบัวขาว และทีมงาน ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ และมีคณาจารย์ในฐานะนักวิจัยได้ไปเสนอผลงานวิจัย ดังนี้

1. อาจารย์ธิดา นันท์ ผิวนิล - การตั้งครรภในวัยรุ่นกับภาวะทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย : วิเคราะห์ข้อมูลสถิติบัตร จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
2. อาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง - การผสมกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรมไทย จีน ในชุมชนวัดเกาะ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
3. อาจารย์ปิ่นปิ่นท์ สีลาอัมพรสิน - การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษแนะนำร้านอาหารจังหวัดเพชรบุรี สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างด้าว จังหวัดเพชรบุรี

ภาคโปสเตอร์ ได้แก่

1. อาจารย์แสงดาว ถิ่นหารวงษ์ - การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่นในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
2. ผศ.ดร.อัญชณา พานิช และคณะ - แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบุรี ปี 2557
3. ดร.ฟารีดา แสงเอี่ยม - พฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
4. ผศ.พจนารถ บัวเขียว - แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557

ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่า สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้วิจัย : นางวิพร บุศยศิริ นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ดร.จวี ชูทิศติกุล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ดร.กิตกอบ พรหมณีน และ ดร.จารึก ชูทิศติกุล



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. สร้างขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนดสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่า สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2. ใช้ดีเมอิกในการสร้างสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่า สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3. ทราบจำนวนตัวแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่า สำหรับผู้เกี่ยวข้อง
4. ศึกษาการยอมรับตัวแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่าและการยอมรับตัวชี้วัดระดับคุณภาพซิกซ์ซิกม่าของผู้เกี่ยวข้อง

วิธีดำเนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง กลุ่มแพทย์ นักวิชาการ ผู้บริหารการปฏิบัติงาน จำนวน 116 คน โดยสุ่มประชากรจำนวน 424 คน ในกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยวิธีแบ่งกลุ่มสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่า สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแบบประเมินการยอมรับตัวแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่าและตัวชี้คุณภาพ สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และทดสอบไคสแควร์

ผลที่ได้จากการวิจัย พบว่า

1. ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนดสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่า สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีองค์ประกอบ 4 ขั้นตอน 1) กำหนดผู้ใช้สารสนเทศ 2) ใช้ดีเมอิกกำหนดเนื้อหาสารสนเทศ 3) กำหนดหน้าที่ของผู้ใช้ และ 4) บูรณาการเนื้อหาสารสนเทศแต่ละฉบับสำหรับผู้ใช้
2. ตัวแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่าสามารถใช้วิธีการดีเมอิก 5 ขั้นตอนดำเนินการสร้างสารสนเทศคุณภาพได้คือ 1) นิยามคุณลักษณะของสารสนเทศที่จะสร้าง 2) วัดผลโดยสร้างเครื่องมือวัดระดับคุณภาพ

ของสารสนเทศ 3) วิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดผลเพื่อสรุปวิธีการสร้างสารสนเทศที่ดี 4) ปรับปรุงให้ได้ขั้นตอนการสร้างสารสนเทศที่มีคุณภาพสูงกว่าเดิม และ 5) ควบคุมให้มีการสร้างสารสนเทศที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าความเชื่อมั่นของความถูกต้องของขั้นตอนการสร้างสารสนเทศเท่ากับ 1.0

3. จำนวนตัวแบบสารสนเทศทั้งหมดมี 42 ฉบับ สำหรับผู้บริหารระดับสูงในการวางแผน 11 ฉบับ ผู้บริหารระดับกลางใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน 11 ฉบับ กลุ่มแพทย์ นักวิชาการ ใช้ในการวิเคราะห์ 10 ฉบับ ผู้บริหารการปฏิบัติงานใช้สำหรับรายงานผู้ป่วยที่เป็นโรค 10 ฉบับ

4. ผู้เกี่ยวข้องส่วนมากยอมรับตัวแบบสารสนเทศคุณภาพซิกซ์ซิกม่า สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และตัวชี้วัดระดับคุณภาพซิกซ์ซิกม่า สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจำนวนผู้ยอมรับมากกว่าผู้ไม่ยอมรับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะการนำวิจัยไปใช้

การวิจัยครั้งนี้ ได้พัฒนาขั้นตอนการวิเคราะห์ กำหนด และการสร้างสารสนเทศสำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ขึ้นมาใหม่ โดยประยุกต์วิธีดีเมอิก ทำให้ได้สารสนเทศที่เชื่อถือได้จึงสามารถนำไปใช้ในพัฒนาในระบบงานขององค์กรต่างๆ ได้

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

สำหรับการพัฒนาสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ผู้ศึกษามีแนวคิดที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้ตอบสนองความต้องการของภาครัฐในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบภูมิศาสตร์มาช่วยพัฒนาระบบงานต่างๆ โดยเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าไปในระบบ เช่นการพัฒนาสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้สามารถประยุกต์ใช้งานในเรื่อง แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค โดยมีการจัดทำแผนที่ฐาน (Map Base) ซึ่งเป็นการถ่ายภาพทางอากาศทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น



ถวายพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เนื่องในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงห่วงใยราษฎรในถิ่นทุรกันดารตลอดพระชนม์ชีพ ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี



ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลผู้สูงอายุสำหรับอาจารย์ ในระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ และดูงานด้านการบริหารจัดการกิจกรรมการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง โครงการที่พักอาศัย "สวางคนิเวศ" และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง และโครงการพระราชดำริฯ ภูมิปัญญาไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปพัฒนาโครงการจัดตั้งศูนย์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป



อบรมระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงิน และค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ คุณสถาพร บุญหมั่น คุณทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์ และคุณอภิญา แจ่มใส จากงานบริหารคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 814 คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ สามารถนำความรู้ไปใช้และเข้าใจระบบการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จากคลังการเก็บเงินและการนำส่งคลัง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ การยืมเงินเพื่อเดินทางไปราชการ/อบรม/จ่ายค่าวัสดุ รายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เป็นต้น



การตรวจประเมินตนเอง งานประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดประชุมการทำประกันคุณภาพ การตรวจประเมินตนเอง ระหว่าง 3 สาขา ได้แก่ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทย เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ของคณะในช่วงเวลาที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด อย่างไร และอยู่ในระดับใด โดยมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กำหนด และรองรับการตรวจประเมินภายนอกต่อไป



กิจกรรมรับน้องใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ปฐมนิเทศและรับน้องใหม่) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทย โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปฐมนิเทศและรับน้องใหม่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2558 อาทิ กิจกรรม walk rally, กิจกรรมปฏิญาณตนและถวายตัวเป็นศิษย์ ณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี และพิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมจิตอาสา/ปลูกป่า/ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ได้มีการเรียนรู้และปรับตัวในการเข้ากับสังคมใหม่ที่ไม่น่าคุ้นเคย พร้อมทั้งยังได้ทำความรู้จักกับตนเองและรู้จักกับวิชาชีพด้วย





ผลการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาพื้นฐาน : มัธยมศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ในระดับคุณภาพ ดี โดยได้คะแนนรวม 86.77 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน



สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ที่ สมศ.๕๐๒๒๗/๒๕๕๘

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน มัธยมศึกษา
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ออกให้ ณ วันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

การรับรองมาตรฐานการศึกษาจะมีผลอยู่จนถึงรอบการประเมิน
เพื่อรับรองมาตรฐานคราวต่อไป ซึ่งจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา ๕ ปี
นับแต่การรับรองมาตรฐานในรอบการประเมินนี้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

หนังสือรับรองฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อประทับตราสำนักงานฯ

กิจกรรมพัฒนานักเรียน : การเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ศุภกัญญา แดงเกตุ และอาจารย์นิสากรณ์ จิมมี จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตในสังคมของผู้เรียน ในหัวข้อ การเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย โดยการปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของประชาชนชาวไทยในระบอบประชาธิปไตย โดยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการทัศนศึกษา มีกิจกรรมดังนี้

1. ร่วมแสดงความคิดเห็น เวทีประชาชน : นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ของสพช.



เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 อาจารย์ นิสากรณ์ จิมมี อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน : เวทีนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ของ สพช. จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในการนี้ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนสาธิต ได้รวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนักเรียนเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย พร้อมทั้งนำเสนอสรุปผลความคิดเห็นของกลุ่มในที่ประชุม

2. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : สภาพเมืองเพชรบุรี



เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 อาจารย์ศุภกัญญา แดงเกตุ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : สภาพเมืองเพชรบุรี จัดโดยสภาพเมืองเพชรบุรี ณ อาคารวิทยากรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการนี้นักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในสังคมร่วมกับผู้ร่วมสัมมนา

3. ทักษะศึกษาย้อนรอยประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 อาจารย์นิสากรณ์ จิมมี อาจารย์ประจำวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาย้อนรอยประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาสถานที่สำคัญทางการเมืองการปกครอง และเพื่อให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนปลูกฝัง

คุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย สถานที่ของการทัศนศึกษามีดังนี้

3.1 รัฐสภา

สถานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ รัฐสภา เป็นสถานที่แรกของการทัศนศึกษา ทางคณะผู้ร่วมเดินทางได้รับความกรุณาจากรัฐสภา ส่งตัวแทนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติผู้ก่อตั้งระบบการทำงานและอำนาจหน้าที่ของสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้เข้าทัศนศึกษา พร้อมทั้งมีการซักถามปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าสู่สถานิติบัญญัติแห่งชาติอีกด้วย

3.2 พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า ได้จัดเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ตั้งแต่การเสด็จขึ้นครองราชย์ พระราชพิธีอภิเษก พระราชกรณียกิจ ตลอดจนการเสด็จสวรรคตของพระองค์ ผ่านรูปภาพพระราชประวัติและของสะสมส่วนตัวของพระองค์ท่านที่ถูกบันทึกและเก็บรักษาเป็นอย่างดี

3.3 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นสถานที่ที่เก็บบันทึกรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆ ของประเทศไทยตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของกษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์ ภายในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จะถูกแบ่งการเล่าเรื่องราวออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ การนำเสนอเรื่องราวทั้งสองกลุ่มจะถูกนำเสนอผ่านสถานที่จำลองประวัติศาสตร์ รูปภาพและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ประกอบกับการบรรยายรายละเอียดจากวิทยากร



4. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

อาจารย์ศุภกัญญา แดงเกตุ นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2558 ณ เพชรนิรมิต รีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปลูกฝังเกี่ยวกับวิถีชีวิตประชาธิปไตย และความรู้ด้านการเมืองการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย



โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษาไอที



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์กรกรต เจริญผล จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษาไอที ในวันที่ 1 กรกฎาคม และวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง 3101 3103 และห้องประชุม 521 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจจอหอ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กรกรต เจริญผล อาจารย์สุกัญชวลิก บุญมาธรรม อาจารย์กฤษดา ด้านประสิทธิ์พร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับชุมชน



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์ ดร.สุกมา อ่วมเจริญ รองคณบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับชุมชน ในระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 312 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ครุ และผู้สนใจ จำนวน 30 คน วิทยาการโดย อาจารย์ ดร.สุกมา อ่วมเจริญ และอาจารย์สุกัญชวลิก บุญมาธรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ฯ



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์ ดร.สุกมา อ่วมเจริญ รองคณบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับสาขาวิชา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 332 อาคาร 3 ในโครงการมีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 30 คน วิทยาการโดย รองศาสตราจารย์สุเทพ ลิ้มอรุณ รองศาสตราจารย์บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ อาจารย์ ดร.เสนห์ คำแพง อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์สุกัญชวลิก บุญมาธรรม ผู้ช่วยคณบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ 1, 4 และ 8 เมษายน 23 - 24 พฤษภาคม 5 - 6 มิถุนายน และวันที่ 12 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน วิทยาการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสีจ รองศาสตราจารย์สุเทพ ลิ้มอรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจจอหอ และอาจารย์ ดร.ปานจิตร หลงประดิษฐ์



โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดี จัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 332 มีบุคลากรของคณะเข้าร่วม จำนวน 35 คน วิทยาการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกศัชกรหญิง กัญญาดา อนุวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี สุกสุธิกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

การประชุมนิเทศ นักศึกษาใหม่ประจำปี การศึกษา 2558



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 521 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2558

โครงการอบรม ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ



เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์อนุชาติ บุญมาก รองคณบดี จัดโครงการอบรมทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรภายในคณะ เรื่องการจัดทำแผนกลยุทธ์ ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพันธกิจของคณะ และแผนปฏิบัติราชการที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ มีบุคลากรของคณะ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม และคุณสะอาด เข้มสีดา ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์ไพรัชชัย บุญมาธรรม อาจารย์ประจำ จัดโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 332 มีบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม

โครงการส่งเสริม จิตใจ และสานสัมพันธ์พี่น้อง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อาจารย์กรรต เจริญผล รองคณบดี จัดโครงการส่งเสริม จิตใจ และสานสัมพันธ์พี่น้องนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ 13 - 25 กรกฎาคม 2558 มีบุคลากรของคณะ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างสายสัมพันธ์รุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้มีวิถีทัศน์ ทักษคติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสามัคคี ความเป็นระเบียบวินัย และรู้จักอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2558

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พิธีถวายราชสดุดีและนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแมงม้าย่า
 การแข่งขันทักษะการพูด
 นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ
 การประกวดกล้วยไม้ "ราชภัฏเพชรบุรี" ครั้งที่ 6

นิทรรศการการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยาน
 การบรรยายพิเศษและสาธิตการประกอบอาหาร
 การแข่งขันประกอบอาหาร "Thai Fusion Food"
 การออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชาติ
 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP)
 และเครือข่ายศูนย์ปมเพาะวิสาหกิจ
 มรภ.เพชรบุรี



การเสวนาในหัวข้อพิเศษ "วัยรุ่นไทยอยู่อย่างไรในศตวรรษที่ 21" โดย หมอเจี๊ยบ
 พญ.ลลนา ก้องธรนินทร์ แพทย์ประจำ รพ.รามาริบดี และอดีตนางสาวไทย ดารานักแสดง

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 38 ม.8 ถ.ลาดเจ้าสำราญ ต.บางวัง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 493 266

SCIENCE

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3311
 ที่ โทร.0555/พิเศษ

ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
 ใบอนุญาต ที่ 9/2521
 ปณ.เพชรบุรี